

Số: /KH-CSBVSKND.

Mẫu Sơn, ngày tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH

Hoạt động của Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân xã Mẫu Sơn năm 2023

Thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2013-2023 Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân xã Mẫu Sơn xây dựng kế hoạch hoạt động CSSKND năm 2023 như sau:

I. MỤC TIÊU

Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe trong cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn sức khỏe, tích cực và chủ động tham gia các hoạt động trong công tác phòng chống dịch bệnh, trang bị kiến thức và kỹ năng cho các cộng tác viên các chương trình sức khỏe đảm bảo có thể tuyên truyền tốt về công tác phòng chống bệnh tới từng người dân.

Duy trì thực hiện hoàn thành Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2023 trên địa bàn xã.

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo.

Nâng cao nhận thức vai trò của các trưởng ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, công tác chăm sóc sức khỏe được đưa vào các cuộc họp của thôn. Cùng cố và kiện toàn ban chỉ đạo, các thành viên ban chỉ đạo cần có kế hoạch thiết thực để tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Định kỳ tổ chức họp đánh giá hoạt động của ban, từ đó có nhận xét chung về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn xã. Rút kinh nghiệm, đồng thời có hướng chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh.

2. Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe

Các Ngành, Đoàn thể cùng phối hợp, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe nhằm nâng cao ý thức người dân trong cộng đồng, chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng chống suy dinh dưỡng, các bệnh xã hội như : Lao, tâm thần, HIV/AIDS,..... Xây dựng nếp sống văn minh, rèn luyện thân thể, hạn chế những lối sống và thói quen có hại đối với sức khỏe, tham gia các hoạt động bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh thực hiện đạt chỉ tiêu các chương trình sức khỏe.

Không để xảy ra các định bệnh nguy hiểm như: Sốt xuất huyết, cúm gia cầm, viêm não, màng não, lây lan thành dịch lớn trên địa bàn.

Thực hiện và đạt chỉ tiêu các chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các chương trình sức khỏe khác.

Tăng cường công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết để triển khai thực hiện từng mục tiêu.

Chủ động phối hợp cùng các ban Ngành, Đoàn thể để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình sức khỏe như: tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh... nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt các quy chế chuyên môn, quy chế cấp cứu, thực hiện tốt y đức của người thầy thuốc, ứng dụng có hiệu quả các máy móc và trang thiết bị phục vụ cho khám, chẩn đoán và điều trị bệnh.

Phấn đấu đạt chỉ tiêu khám bệnh.

Phối hợp liên ngành trong công tác thanh kiểm tra các lĩnh vực có liên quan đến sức khỏe người dân như: hành nghề Y- Dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân thực hiện chế độ giao ban 1 lần/ quý.

Trên đây là kế hoạch hoạt động Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2023 của xã Mẫu Sơn.

Nơi nhận:

- Các thành viên BCD;
- Lưu.

TRƯỞNG BAN CSSKND

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Dương Dì Nhàn